

คูดวงออนไลน์ (2 พฤษภาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูก พี่น้อง สามภรรยา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่เคารพ สัปดาหานี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “จัสเปอร์” เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เวลา 05.35 น. นครศรีธรรมราช เพศหญิง

คุณจัสเปอร์ ถามคำถามที่เป็นปัญหากระทบกระทั่งระหว่างพี่น้องๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอในทุกครอบครัว จะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุญหรือกรรมของครอบครัวนั้นๆ

มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะดวงชะตาจะดีขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่อาจหนีพ้นเรื่องไม่พึงประสงค์ในบางเรื่องได้ บางคนดีในเรื่องงาน แต่เสียในเรื่องคู่ครอง ครอบครัว , บางคนดีในเรื่องทรัพย์ แต่เสียเรื่องลูก เป็นต้น

ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวิบากกรรมที่สร้างเอาไว้ในชาติภพที่แล้วว่า ทำกรรมมาในเรื่องใด และ ทำบุญมาในเรื่องใด การได้เกิดมาในชาติภพนี้ จึงเสมือนการมาชดใช้วิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ เป็นเรื่องหนึ่ง

และ เป็นการมาเกิดเพื่อแก้ตัว ชดใช้ ถ้ายาบาบ หรือ พุดง่ายก็คือ ให้เราทำข้อสอบใหม่อีกครั้งว่า เรายังจะเลือกทำความชั่วตามแรงผลักดันของกิเลส หรือ จะเลือกทำความดีเพื่อสอบให้ผ่าน

หากทำความดีจนสอบผ่านแล้ว ชาติภพหน้าก็จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้

เป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์เช่นเราท่าน ต้องใช้ความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจ และ ยึดมั่นในแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ เริ่มตั้งแต่ ทำทาน ทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ และ ปฏิบัติธรรม

ใครทำ คนนั้นก็ได้รับ

คำถามแรกของคุณจัสเปอร์ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด คนใดจริงใจไม่เอาใจเอาเปรียบมากที่สุด และ คำถามที่สอง ทำไมต้องเสียสละโดยไม่เต็มใจอยู่เสมอ

ผมคงไม่สามารถตอบคำถามทั้งสองข้อของคุณจัสเปอร์ได้ อันที่จริง คุณย่อมจะรู้ดีกว่าผมว่าใคร และ ผมก็ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะทำนายว่า พี่น้องคนไหนของคุณเอาเปรียบคุณมากที่สุด

แต่ผมจะตอบคุณจัสเปอร์ ตามตำราโหราศาสตร์ที่ผมเรียนมาว่า พี่ของคุณน่าจะมีฐานะดีพอสมควร แต่อาจจะห่างเหินกับคุณ หรือ คุณอาจจะพึ่งพาไม่ได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอายุของคุณห่างกันมากจนไม่ได้เติบโตมาด้วยกัน หรือ ไม่ค่อยติดต่อกัน หรือ ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

ส่วนน้อยๆของคุณ ถ้าหากว่ามี ฐานะของเขาไม่สู้ดีนัก และไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับคุณเช่นกัน

นี่คือวิบากกรรมที่คุณสร้างไว้ในชาติที่แล้ว ทางแก้ที่ทำได้ทันทีในชาตินี้ก็คือ พยายามไปมาหาสู่ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ พบหน้าทานข้าวด้วยกันบ่อยๆ ช่วยเหลือเจือจุนแม้จะไม่มากนักตามกำลังทรัพย์ที่มี หรือ ช่วยเหลือในด้านกำลังใจก็ได้

ในทางโหราศาสตร์ คุณเป็นคนคิดมาก เครียด พุดจาตรงเกินไป หรือ อาจจะพูดขวานผ่านซากลอยก็ได้ ทำให้ไม่เป็นที่ถูกหูของคนฟัง

คุณยังจัดว่าเป็นคนดี ไม่ค่อยฟังใคร คิดอย่างไรก็มักจะทุ่มเทจนสร้างความเสียหายได้

ผมไม่ทราบว่าคุณแต่งงาน มีคู่ครองหรือไม่ หากคุณแต่งงาน ชีวิตคู่ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงกับความล้มเหลวมาก อาจไม่ค่อยราบรื่น และ อาจมีเรื่องคดีความ ฟ้องร้อง หรือมีหนี้สิน เพราะการใช้จ่ายเกินตัว หรือ จากการเสียหายแบบไม่คาดคิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ระมัดระวังการผิดใจกัน การฟ้องร้อง คดีความกับ หุ่นส่วน ที่ ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2558 จนถึง ต้นปีพ.ศ. 2560

การเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน เกิดมาเป็นพี่น้องกัน หรือ เกิดมาเป็นสามีภรรยา กัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน มันจะต้องมีสิ่งที่ทำร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติ

แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพี่น้องจะเลวร้ายอย่างไรในสายตาของคุณ ลองดูอย่างนี้ นะครับ ลองขอเงินจากพี่น้องของคุณสักหมื่นบาท ขอเลขนะครับ โดยให้เหตุผลความจำเป็นอย่างมาก แล้วลองหันไปขอเงินจากเพื่อนคน ที่คุณคิดว่าสนิทสนมที่สุดดู

ดูซิว่า ใครจะให้เงินคุณเฉยๆ ผมว่า เลือดย่อมขึ้นกว่าน้ำครับ

สิ่งสำคัญก็คือ เราต้องหัดมองออกจากตัวเราไปสู่คนอื่น อย่ามองแต่ตัวเราเองเป็นหลัก อีกอย่าง อายุของคุณก็ใกล้ 60 เข้าไปแล้ว ถึงเวลาที่จะทำจิตใจให้ผ่องใส เริ่มละเลิกเลสทั้งปวง เพื่อไปสู่ขั้นปลายของชีวิตอย่างสงบ โดยเริ่มจากพี่น้องก่อนเป็นอันดับแรกครับ

หวังว่าคงจะพอเป็นสิ่งที่เตือนสติให้คุณในการดำเนินชีวิตได้ นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณจัสเปอร์ ช่วยต่อบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่อง

ที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้
 ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “บีบี” ครับ

